



การอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 28 และผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68



เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 28 ณ ห้อง 601 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 102 คน เพื่อเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์และพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

ในวันเดียวกัน ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 143 คน ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้ารับการอบรมมีใจความตอนหนึ่งว่า “...หน้าที่ที่สำคัญของผู้พิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี ซึ่งผู้พิพากษาเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอันเกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของศีลธรรม ยึดถือจริยธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการ เพื่อที่จะรักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน...”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การโอนครุภัณฑ์และการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS



เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานการคลังจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การโอนครุภัณฑ์และการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรจากสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำภาค 5 ศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 6 ภาค 8 และภาค 9 ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค 1 – ภาค 9 ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รวมจำนวน 69 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการโอนครุภัณฑ์และการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติของสำนักงานศาลยุติธรรม กำหนด ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายภพ เอกพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560